

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มเวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา นางพรทิพย์ โลวีระ จันทน์รัตนปรีดಾರอง
ประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุม

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ๔ เรื่องดังนี้

- รับทราบพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
- รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมข้อเสนอแนะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ รับทราบผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมตามรายงานและข้อเสนอแนะ ดังกล่าวแล้ว
- รับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุดตามข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ของวุฒิสภา โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ ดำเนินการให้สำนักงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดทราบแล้ว
- คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมกับเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาให้รับทราบด้วย
- นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบประมาณ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ที่สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งรับทราบรายงานการพิจารณา ศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

- รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ ๒๕๕๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ ๒๕๕๒ รวมทั้งรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

ภายหลังรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบแล้ว ที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม การถาม - ตอบกระทู้ถาม ๕ เรื่องดังนี้

กระทู้ถามด่วน เรื่องที่ ๑ ปัญหายาบ้าถามโดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา
ว่าจากกรณีที่มีการลักลอบนำยาซูโดอีฟิไดรีน ออกจากโรงพยาบาลไปขายต่อให้กับ บุคคลภายนอกโดยเภสัชกรของโรงพยาบาลในท่ามกลางกระแสการจับกุมผู้ค้าและของ กลางยาบ้าจำนวนมากมาตามนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งถึงแม้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในเรื่องการใช้และจำหน่ายยา ดังกล่าว แต่เนื่องจากยานี้เป็นสารตั้งต้นสำหรับยาบ้าและยาไอซ์ จึงเป็นปัญหาว่า มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจะเข้มข้นเพียงพอในการป้องกันและแก้ปัญหา ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และต่อเนื่องด้วยการถามกระทู้ถามเรื่องที่ ๒ เรื่องการยกเลิก นำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของซูโดอีฟิไดรีน ถามโดยพลตำรวจโทสมยศ ดีมาก สมาชิกวุฒิสภาว่ารัฐบาลจะมีมาตรการยกเลิกการนำเข้ายาเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารตั้ง ต้นในการผลิตยาบ้าหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบว่าตัว ยาซูโดอีฟิไดรีนนี้ รัฐบาลได้ศึกษา ตรวจสอบและจับกุมการลักลอบมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ซึ่งจับกุมได้จำนวน ๔๘ ล้านเม็ดโดยใน ๘ ล้านเม็ดตรวจสอบ จับกุมได้จากโรงพยาบาลและ ๔๐ ล้านเม็ดมาจากการลักลอบเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง กระทรวงก็ได้มีการยกระดับความเข้มงวดในการดูแลการลักลอบมาโดยลำดับซึ่งได้มีการ ออกประกาศมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธ.ค ๒๕๕๔ ให้ซูโดอีฟิไดรีนยกระดับการควบคุมเป็นสาร ควบคุมพิเศษ ซึ่งจากเดิมเป็นแค่ยาอันตรายโดยกำหนดห้ามขายในร้านขายยาเด็ดขาด และให้ขายได้ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนและแพทย์สั่งตามความจำเป็นเท่านั้น

และต่อมาก็ได้ออกประกาศอีกครั้งในวันที่ ๑๖ ม.ค ๕๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งระงับการผลิต การนำเข้าทันที ซึ่งผู้ที่สามารถนำเข้าได้คือ ออย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เท่านั้นโดยเมื่อนำเข้ามาแล้วออย.จะจัดการสั่งให้บริษัทผู้ผลิต นำตัวยามาผลิตให้ออย.และให้ออย.ดูแลการแจกจ่ายด้วย อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ ๒๕๕๕ ก็ได้มีการตรวจสอบเจอปลอมยาซูโดอีพีดรีนอีกหลายแสนเม็ดที่ส่งกำแพงซึ่งเป็นล็อตหนึ่งที่มาจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุดรดิตถ์ ซึ่งเป็นผลให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้นายแพทย์สาธารณสุขเข้มงวดดูแลการใช้ยาอีกครั้งหนึ่งและแจ้งผลการดำเนินงานทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามก็ยังพบความผิดปกติในหลายพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ ๙ แห่งในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งก็สามารถตรวจสอบได้ว่าผิดปกติที่ไหนบ้างก็พบอย่างชัดเจนที่มีการใช้ยาซูโดอีพีดรีนมากผิดปกติ ๒ จังหวัดคือที่จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดอุดรธานี ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับการควบคุมยาซูโดอีพีดรีนสูตรผสมให้เป็นสารเสพติดออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ ๒ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยไม่ให้นำเข้าจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปได้ ยกเว้นเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ป่วยค้างคืนเท่านั้น นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯก็ให้ประกาศระงับการใช้ไปช่วงหนึ่งด้วย แต่ทั้งนี้ ทั้งนี้การประกาศระงับใช้ก็ได้คำนึงถึงคนไข้บางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ยาซูโดอีพีดรีนเช่นผู้ป่วยที่ต้องรักษาโรคหูด คอ จมูกอักเสบด้วยว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องดูความเหมาะสมในความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย และสำหรับกรณีการถามถึงการที่มีที่ปรึกษาของรมว.กระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการตรวจสอบกรณีข้างต้นด้วยนั้นตรงนี้ขอตอบชี้แจงว่า หลักการตรวจสอบการทำงาน of กระทรวงฯ นั้นจะคำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาโดยมิได้อิงด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้น

พลตำรวจโทสมยศ ติมาก สมาชิกวุฒิสภา ถามต่อว่าอยากให้อยกเลิกการนำเข้าตัวยาสูโดโดยเด็ดขาดได้หรือไม่

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบยอมรับว่าก่อนหน้านี้ขั้นตอนการดูแลปัญหาดังกล่าวอาจจะล่าช้า เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการปรึกษาด้านกฎหมายก่อนที่จะประกาศการควบคุมยาแต่ละฉบับของกระทรวงออกไป ซึ่งอย่างไรก็ตามการจะประกาศยกเลิกนั้นคงต้องดูความจำเป็นของผู้ป่วยที่จะใช้ตัวยานี้

ด้วย และส่วนใหญ่യാตัวนี้ประเทศไทยก็นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีและประเทศเกาหลี
เองก็ไม่ได้มีการประกาศควบคุมเป็นสารเสพติดก็แจ้งให้ทราบและพร้อมจะนำข้อสังเกต
ของสมาชิก ๆ ผู้ถามนำไปแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

**กระทู้ถามด่วนเรื่องที่ ๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยนาย
ชรินทร์ หาญสีบสาย สมาชิกวุฒิสภาว่า** รัฐบาลมีการเตรียมการดูแลปัญหาดังกล่าว
อย่างไร

มรว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบเบื้องต้นว่าที่
ผ่านมารัฐบาลได้ดูแลโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หลักทุกรายไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น เยอรมันและสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงยืนยันที่จะไม่ย้ายฐานการ
ผลิตออกจากประเทศไทย รวมทั้งยังมีแผนการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจะเห็นได้จากตัว
เลขที่เพิ่มขึ้นจากตัวเลขการผลิตที่เดิมมีอยู่อยู่ที่ ๑.๕ ล้านคันต่อปีแต่ปัจจุบันตัวเลขได้
เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๙ ล้านคันต่อปี รวมทั้งมีแนวโน้มว่าช่วงปลายปี ๒๕๕๕ นี้ตัวเลขอาจจะมี
การเพิ่มอยู่ที่ ๒ ล้านคันต่อปี ซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลกได้ และเร็ว ๆ นี้ก็จะมีประเทศจีนเข้ามาใช้ฐานการผลิตในบ้านเรา
เพิ่มเติมด้วย ทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นเช่นเดียวกันจะยังคงรักษาฐานการผลิตใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากตรวจสอบของกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มี
ผู้ย้ายฐานการผลิตไปจุดอื่นของประเทศเพียง ๑๖ รายเท่านั้นจากที่มีอยู่ในบ้านเรา ๘๓๘
รายใน ๗ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งยืนยันว่าประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพดี
ที่สุดซึ่งส่งผลต่อซัพพลายเชน (supply chain) ที่ดีและยังสามารถขยายฐานการผลิต
ต่อไปได้อีกด้วย สำหรับด้านแรงงานไทยนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตด้วยเช่นกัน ส่วนนโยบายด้านการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนนั้นขณะนี้กำลังศึกษาอยู่โดยเฉพาะในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตากเร
โชนนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งในส่วนอำเภอพุน้ำ
ร้อน จังหวัดกาญจนบุรีก็กำลังมีการศึกษาเพื่อที่จะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมอยู่เช่นกัน
ทั้งนี้เพื่อให้เชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวายในอนาคตด้วย นอกเหนือจากนี้รัฐบาลก็มี
แผนการดูแลต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การขุดสระ คู คลองต่าง ๆ รวมทั้งดูแลระบบ
เขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมและป้องกันในส่วนนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เดินทางไปสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการชี้แจงแผนป้องกันน้ำท่วมให้กับนักลงทุนต่างชาติ ทราบหลายประเทศที่ผ่านมามี อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งก็พบว่าหลายประเทศเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเรามีความพร้อมมากที่สุดในประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งก็ทำให้เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะไม่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งก็มีตัวเลขที่ยืนยันได้ว่ายินดีที่จะลงทุนในบ้านเรา และนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน, นโยบายการส่งเสริมการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการยกเว้นภาษี รวมทั้งนโยบายด้านการบริหารจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว และสำหรับในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้รัฐบาลก็กำลังจะมีแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนอกเหนือจากที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ก็ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้เพื่อขยายฐานให้ประเทศไทยได้เป็นประตูการค้าที่สำคัญในอนาคตต่อไป

กระทู้ถามเรื่องที่ ๔ เรื่องการส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการไทยถามโดยพันตำรวจโทจิตร ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์สมาชิกรัฐสภาว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุนไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกันหรือไม่อย่างไร

มรว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบว่าเรื่องนโยบายการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทยปัจจุบันนั้น รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกับนักลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นประกาศฉบับที่ ๑ / ๒๕๔๓ เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุนลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ และประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑๐ / ๒๕๕๒ เรื่องประเภท ขนาด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนลงวันที่ ๑๕ ต.ค ๒๕๕๒ กำหนดให้การอนุมัติการส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการกำหนดเงื่อนไขเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนของคนไทยที่ถือหุ้นไทยทั้ง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือถือหุ้นไทย

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ก็ตามหรือเป็นกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ตาม หรือเป็นกิจการที่ร่วมลงทุนระหว่างไทยและต่างชาติก็ตามจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน เท่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑ / ๒๕๕๓ เป็นเรื่อง เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนที่ ๑ ส.ค ๒๕๕๓ ยังกำหนดว่า โครงการลงทุนในกิจกรรมเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง การสำรวจการทำเหมืองแร่และการให้บริการที่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่ ๑ ท้ายพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะต้องกำหนดให้นักลงทุนไทยหรือผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าตัวกฎหมายและประกาศของ คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนนั้นได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยและ ต่างประเทศเท่าเทียมกันและในบางกิจการที่สงวนไว้สำหรับกิจการที่ควรจะเป็นของคน ไทยก็กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ นอกจากนั้นแล้วใน ส่วนกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนั้นเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนก็ได้กำหนดได้สูงสุดไม่เกิน ๘ ปีโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ๑๐ ปีหรือ ๑๕ ปีแต่อย่างใด เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่เราให้การลงทุน ส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้ซึ่งรัฐพึง จะได้รับจากผู้ประกอบการในประเทศ ดังนั้นเราคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าการให้การ ส่งเสริมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในเขต ๑ ซึ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลนั้น ถ้าอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมเราไม่ให้ส่งเสริมเลยไม่ยกเว้นภาษีเลยแต่ให้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเราให้ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ๓ ปี ถ้าอยู่ในเขต ๒ คือเขตที่เลยกรุงเทพ ฯ ออกไปรวมทั้งอีสเทอร์น ซีบอร์ด และจังหวัดใกล้เคียง ๆ กรุงเทพ และจังหวัดภูเก็ต ถ้าอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมนั้นเรายกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓ ปีและถ้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะเว้น ๗ ปี สำหรับเขต ๓ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ห่างไกลออกไปถ้าอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็ยกเว้น ๘ ปีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริม ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีเงินจดทะเบียนเพียง ๑ ล้านบาท ก็สามารถที่จะขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอได้ซึ่งก็ขอยืนยันว่ามาตรการการส่งเสริม การลงทุนทั้งหมดได้มีการคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติและสิทธิ ประโยชน์ทั้งหมดก็ทำเพื่อให้มีการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและก็เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาวต่อไป

พันตำรวจโทจิตรต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาถามต่อว่า นโยบายนอกเขตนิกมอุตสาหกรรมอยากให้มีชี้แจงชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะเขตจังหวัดมุกดาหารว่ารัฐบาลจะมีการส่งเสริมอย่างไร

มรว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบเพิ่มเติมว่าในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมากการนิคมอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการรวมแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดหนองคายอยู่ในแผนพัฒนาในส่วนนี้แล้ว นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมคือที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังดำเนินการศึกษาอยู่ในส่วนจังหวัดมุกดาหารนั้นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดนจังหวัดมุกดาหารได้อยู่ในแผนดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว โดยได้มีการดำเนินการที่จะปรับโครงสร้างการลงทุนและดูเรื่องความเหมาะสมในการจัดหาพื้นที่ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมชายแดนจังหวัดมุกดาหารต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับสิทธิประโยชน์นั้นได้มีการกำหนดว่าในเขต ๓ ไม่ว่าจะเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือนอกนิคม าก็ตามสามารถที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการยกเว้นอากรเครื่องจักร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์คือไม่เสียเลยและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ว่าในหรือนอกนิคมก็ตามในกำหนดระยะเวลา ๘ ปี สำหรับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงสิทธิประโยชน์นั้นก็จะได้แจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมรับไปดำเนินการต่อไป

ภายหลังการตอบกระทู้ถามเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว และผ่านมายังการพิจารณาของวุฒิสภาในครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคือตามที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้ประกาศให้ดำเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพและจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้การ

คุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่สอดคล้องกับคำประกาศโคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา และส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาชาติ ประเทศ ไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายออกมารองรับตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาต่อร่างพระราชบัญญัติภายหลังจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและประธานคณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภาได้แถลงถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้แล้ว สมาชิก ฯได้มีการอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเวลาพอสมควร ที่ประชุมก็ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาต่อไปจำนวน ๒๗ คนและกำหนดการแปรญัตติ ๗ วัน

ภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นประธาน ฯได้ปิดประชุมในเวลา ๑๗.๔๘ นาฬิกา